

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรว่าได้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สำหรับโครงการที่มีการแก้ไข ขอให้มีการทบทวน ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป</p> <p>๒. โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุนไม่เกิน ๑ ล้านบาท) งบประมาณ ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการซ่อม สร้าง เสริม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ การปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เป็นต้น จึงขอให้ปลัดจังหวัด หรือผู้แทนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเช่นเดียวกัน</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด</p> <p>(๑) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การยืมใช้ทรัพย์สินจากโครงการฯ โดยให้สำนักงานจังหวัดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินในฐานะเจ้าของ งบประมาณ และให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ในกรณีเกิดการสูญหายให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ จะแจ้งหลักเกณฑ์ให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ และขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานในพื้นที่ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรจังหวัด) ดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>(๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืมเครื่องจักรกลผ่านสำนักงานจังหวัด โดยผู้ยืมรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และในกรณีที่เครื่องจักรกลชำรุด ให้ใช้งบประมาณของจังหวัดในการซ่อมบำรุงไปพลางก่อน</p> <p>(๓) สำหรับ ๓ จังหวัด ที่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>๒๑ จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) งบประมาณ ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท</p> <p>ในเบื้องต้น ได้นำเรียนสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>(๒) ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยปฏิบัติงาน เช่น ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ (สย.) สมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือจัดจ้างผู้มีความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเพื่อช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) ให้จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้คลังจังหวัดแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน (Coaching) เป็นรายอำเภอ</p> <p>(๔) จะมีการคัดเลือกโครงการดีเด่น (Best Practice) ในแต่ละกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ จังหวัด เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>(๕) หากเกิดปัญหา/ข้อขัดข้องให้หารือมายังส่วนกลาง ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณรงค์ฯ) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรม ให้ทุกจังหวัดทราบ</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(๑) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการในหลายจังหวัด พบว่า ร้อยละ ๘๘ ของโครงการทั้งหมด เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้พิจารณาในรายละเอียดว่า โครงการที่สามารถทำได้ก่อนให้รีบดำเนินการ โดยให้จัดหาเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งให้พิจารณาอำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำเพื่อจัดทีมเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ขอให้เร่งรัดดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มาก เพื่อให้มีการ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๐ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านการบริหาร) มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>(๑) กรณีโครงการที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เขตป่าสงวนฯ ๙ จังหวัด (ลำปาง น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สกลนคร ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี) ในพื้นที่เขตอุทยานฯ ๗ จังหวัด (ลำปาง น่าน เชียงใหม่ นครราชสีมา สกลนคร ตรัง และสุราษฎร์ธานี) และในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นครสวรรค์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เร่งรัดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในขั้นตอนของจังหวัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ ให้จังหวัดสำเนาบัญชีโครงการและหนังสือคำสั่งแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยด้วย</p> <p>(๒) กรณีโครงการชุดบ่อบาดาล ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาต แต่ไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป</p> <p>(๓) กรณีปัญหาเรื่องการกำหนดราคากลาง และการปรับลดวงเงิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดตั้งและบูรณาการทีมช่างจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้การช่วยเหลืออำเภอ หากบุคลากรไม่เพียงพอให้รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนต่อไป</p> <p>(๔) โครงการต่างๆ ที่ลงนามแล้วและเกรงว่าจะดำเนินการไม่ทันกำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ให้รายงานมาที่ส่วนกลางเพื่อขอทำความเข้าใจเป็นรายกรณี สำหรับจังหวัดที่จัดทำรายละเอียดโครงการไม่สมบูรณ์และประสงค์จะยกเลิกโครงการ ขอให้แจ้งเหตุผลประกอบการยกเลิกให้ทราบด้วย</p> <p>(๕) กระทรวงมหาดไทยได้ขอขยายเวลาในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) จากเดิม คือ วันทำการขอขยายเวลาเป็น ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. วันหยุดราชการ ระหว่าง ๐.๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>ให้นายอำเภอจัดประชุมเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยให้พัฒนากรอำเภอช่วยสนับสนุนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการปฏิบัติราชการในลักษณะหมุนเวียน (Rotation) เพื่อให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการได้เรียนรู้งานของสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างครอบคลุม</p> <p>๕. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง</p> <p>(๑) กรณี ๒๒ จังหวัด กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับติดตามการดำเนินโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส และทันตามกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>(๒) กรณี ๑๑ จังหวัด ที่เสนอโครงการที่ดีเด่น (Best Practice) ตามตัวชี้วัด ๓ ด้านหลัก คือ สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อย ได้ทันเวลา มีระบบการติดตามที่ดี และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตามด้วยตนเอง มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัดให้คำแนะนำด้านการตลาด ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการให้สื่อมวลชนในพื้นที่ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(๑) โครงการพัฒนาอาชีพฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๒๑.๔ ล้านบาท จำนวน ๑,๗๗๖ โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ๖๙ จังหวัด ซึ่งได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการแล้วและจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๓๐๑ โครงการ</p> <p>(๒) โครงการส่วนที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๔ ล้านบาท จำนวน ๔๗๕ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการไม่สมบูรณ์ ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้ทันตามกำหนด (๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>ให้สำนักงานจังหวัดหรือผู้แทนจัดทำแผนที่สถานการณ์การพัฒนาโครงการต่างๆ ของจังหวัด โดยอาจใช้สีแยกประเภทโครงการ เช่น สีแดง แทน โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล สีเขียว แทน โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด และใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ</p> <p>๖. การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง ขอบทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) ให้จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยแยกเป็น ๓ ส่วน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาครัฐ มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัด หรือสำนักชลประทานเขต เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยทหารเป็นหน่วยสนับสนุน - ภาคเอกชน ขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา - ภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ให้จัดเวทีในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ <p>(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยการสำรวจข้อมูลน้ำต้นทุน (Supply Side) ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง และน้ำรายจ่าย (Demand Side) คือ น้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อใช้ผลักดันน้ำเค็ม</p> <p>(๓) ให้จัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำแต่ละประเภท ได้แก่ น้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และน้ำเพื่อรักษาสมดุลน้ำจืด-น้ำเค็ม</p> <p>(๔) ให้กำหนดมาตรการบริหารจัดการน้ำ เช่น การรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ (ระบบน้ำหยด วิธีเก็บกักน้ำของชาวเขา ฯลฯ)</p> <p>(๕) มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถขุดบ่อบาดาลได้ การขอความร่วมมือภาคเอกชน/โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำ</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ไว้ใช้เองหรือใช้บช่วยเหลือสังคม (CSR) เพื่อชดเชยข้อบกพร่อง รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหรือชาวสวนที่มีศักยภาพในการชดเชยข้อบกพร่องไว้ใช้เอง</p> <p>(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาคัดเลือกโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำดีเด่น (Best Practice) จำนวน ๑๘ จังหวัด เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี</p> <p>(๗) หากมีข้อขัดข้องหรือไม่ชัดเจนในการใช้งบประมาณตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หารือมายังส่วนกลางเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เป็นรายจังหวัด</p> <p>ทั้งนี้ ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ แยกตามพื้นที่ (พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ และพื้นที่นอกเขตลุ่มน้ำ) และแยกตามห่วงเวลา เช่น โครงการดำเนินการในระยะใด และมีผลการดำเนินงานอย่างไร เป็นต้น</p> <p>๗. การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพา ๓ เรื่องหลัก คือ การส่งออก เศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว ซึ่งหากเกิดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญจะกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) พื้นที่ป่าเขา ที่มีการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร มอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของเจ้าภาพหลัก โดยมีหน่วยทหารเป็นฝ่ายสนับสนุน โดยเน้นการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น การจัดทำแนวป้องกันไฟ การจัดกำลังลาดตระเวน</p> <p>(๒) พื้นที่การเกษตร ที่มีการเผาตอซัง/วัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต มอบให้สำนักงานพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยสนับสนุน โดยการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการควบคุมการเผาวัสดุการเกษตร</p> <p>(๓) พื้นที่เขตบ้านเรือน ที่มีการเผาขยะมูลฝอย มอบหมายให้ทำการปกครองจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก โดยการกำหนดหลักเกณฑ์หรือบทลงโทษในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /กรมการปกครอง /ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๔) พื้นที่ริมถนน ที่มีการเผาหญ้า/วัชพืช มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีแขวงการทาง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท เป็นหน่วยสนับสนุน โดยการรณรงค์ขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ บ่อยครั้ง จึงควรจัดทำโครงการแก้ปัญหาหมอกควันต้นแบบเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน เช่นเดียวกับโครงการกำจัดผักตบชวาของ จ.นครนายก โดยอาจใช้แนวทางการดำเนินการของอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การรณรงค์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการปลูกพืช โดยไม่ต้องเผาป่า เป็นต้น</p> <p>๘. การกำจัดผักตบชวา ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นลุ่มน้ำ คือ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง และตามลักษณะการกระจายตัวของผักตบชวา ซึ่งจะมีวิธีการจัดการต่างกัน แยกเป็น ผักตบชวาตามห้วย หนอง คลอง บึง ผักตบชวาบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ และผักตบชวาที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำ</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำ จะต้องใช้กลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อน โดยให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในแต่ละลุ่มน้ำเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>(๒) การจัดการในพื้นที่จังหวัด โดยกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่ออำนวยการ ประสานงานและบูรณาการ แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับแม่น้ำ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการฯ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า เป็นเจ้าภาพหลัก - พื้นที่เชื่อมโยงประตูน้ำและคลองสาขา มอบหมายให้โครงการชลประทาน เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และภาคประชาชนเป็นฝ่ายสนับสนุน - พื้นที่เชื่อมโยงตอนใน (แหล่งน้ำปิด) เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ หากแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าภาพ หากแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อำเภอเป็นเจ้าภาพ และ 	<p>กรมโยธาธิการ และผังเมือง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรมการปกครอง/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ถ้าแหล่งน้ำเชื่อมโยงระหว่าง ๒ อำเภอ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>- แหล่งน้ำเอกชน มอบให้อำเภอเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของพื้นที่ เป็นฝ่ายสนับสนุน</p> <p>(๓) มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งจะต้องบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา วัด ภาคประชาชน ฯลฯ ร่วมกันแก้ไขปัญหา</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>ให้สำนักงานจังหวัดจัดทำผังโครงข่ายการแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่โดยให้แยก สภาพปัญหา แยกพื้นที่ วิธีการจัดการ (ตามแนวทางของประชารัฐ) และหน่วยงานเจ้าภาพหลัก/รอง ในแต่ละประเด็นปัญหา</p> <p>๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด</p> <p>(๑) ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านความมั่นคง) และอธิบดีกรมการปกครอง จัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด โดยเน้นการลด Demand และ Supply พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดฯ และผู้พันโทษ โดยให้จัดทำข้อมูลโครงสร้างและขออัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>(๒) ให้จังหวัดบรรจุเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และเร่งรัด กำกับ ติดตามหน่วยงานรับผิดชอบให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากหน่วยใดไม่ให้ความร่วมมือให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑๐. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของมวลชนภายในจังหวัด</p> <p>(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องให้ความสำคัญกับประชาชน โดยต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกรังแก ทั้งนี้ ให้ยึดแนวทางตามที่ได้สั่งการไปแล้ว</p> <p>(๒) ปลัดจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดต้องประเมินสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งของมวลชนในพื้นที่ แล้วรายงาน</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>กรมการปกครอง /ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ</p> <p>(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยทหาร และตำรวจในพื้นที่</p> <p>(๔) กรณีความขัดแย้งของมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้ได้ข้อยุติว่าฝ่ายใดถูกทำร้ายก่อน โดยให้ยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการพิสูจน์เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้อง - เมื่อได้ข้อยุติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประนีประนอม เช่น เจรจำให้นายทุนรับบุตรหลานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าทำงาน การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น <p>(๕) ให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ (Worst Case Scenario) ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว การแย่งน้ำจากปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ด้านการเมือง (การร่างรัฐธรรมนูญ) โดยให้เตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า</p> <p>๑๑. การแก้ไขปัญหายางพารา</p> <p>(๑) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (๑ แสนตัน) ให้จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุน ณ จุดรับซื้อ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๓๑ จุดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) โดยปลัดอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งยางที่นำมาขายจะต้องเป็นของชาวสวนยางไม่ใช่ของนายทุน ไม่ให้มีการนำยางเก่าที่อยู่ในระบบมาจำหน่าย รวมทั้งกำกับ ดูแล กระบวนการรับซื้อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>(๒) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการให้เงินช่วยเหลือรายละ ๑,๕๐๐ บาท/ไร่ (ไม่เกิน ๑๕ ไร่) เจ้าของสวนยางได้รับ ๙๐๐ บาท/ไร่ และคนกรีดยางได้รับ ๖๐๐ บาท/ไร่) ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ให้นายอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุม</p>	<p>กรมการปกครอง /ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประจำเดือนของอำเภอ รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเชิญเจ้าหน้าที่ การยางแห่งประเทศไทยมาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนิน โครงการดังกล่าว</p> <p>(๓) โครงการแจกจ่ายข้าวสารถุง และโครงการธงฟ้าราคา ประหยัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้อำเภอเป็นผู้รับผิดชอบการแจกจ่ายข้าวสารถุงให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานกับ กระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดพื้นที่การส่งมอบข้าวสารถุงให้แก่ เกษตรกร โดยเน้นให้เกษตรกรได้รับความสะดวกมากที่สุด - โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ เกษตรกร โดยให้อำเภอกำหนดจุดจำหน่ายสินค้าและแจ้งให้กรมการค้า ภายใน ทราบ <p>๑๒. โครงการตามแนวพระราชดำริ</p> <p>(๑) กระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีภารกิจ โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัด กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ และจะมีการขยายผล โครงการฯ เช่น โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ได้</p> <p>(๒) กรณีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดถวายรายงานผลการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่ดำเนินการในพื้นที่</p> <p>๑๓. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>ขณะนี้พื้นที่เสี่ยง จำนวน ๒๒๘ อำเภอ ใน ๗๐ จังหวัด และมี ผู้ป่วย ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาชี้แจงให้ความรู้วิธีการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการผู้ว่าฯ พบ ประชาชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น 	<p>ทุกจังหวัด/ สำนักนโยบาย และแผน สป.</p> <p>กรมการปกครอง /กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๓) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการป้องกัน ควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งกำจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด</p> <p>๑๔. การดูแลปัญหาในพื้นที่ (Area Management)</p> <p>(๑) ให้เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดต้องสร้างบรรยากาศหรือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เชิญองค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อระดมสมองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>(๒) ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง</p> <p>(๓) รายงานปัญหาอุปสรรค ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>๑๕. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในปี ๒๕๕๙ มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเกษียณอายุราชการ ประมาณ ๒๙ - ๓๐ ราย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง คือ ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีทีมงานของนายกรัฐมนตรีทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย</p> <p>๑๖. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ</p> <p>(๑) ขอเน้นย้ำแนวทางการกล่าวรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยนำเสนอหรือชี้ให้เห็นสภาพปัญหาของพื้นที่ ผลสำเร็จจากการนำนโยบายของรัฐบาลไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และกลไกการประสานงาน ในเวลาไม่เกิน ๗ นาที ทั้งนี้ ให้ส่งคำกล่าวรายงานหรือวีดิทัศน์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>(๒) ให้ทุกจังหวัดจัดแสดงกิจกรรม/ร้านค้า ไม่เกิน ๑๐ จุด โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรทำได้เป็นผลสำเร็จ เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกกล้วยหอมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น หากไม่มีไม่ต้องนำมาจัดแสดง</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด/ กองการเจ้าหน้าที่ สป.</p> <p>ทุกจังหวัด/ สำนักพัฒนาและ ส่งเสริมการ บริหารราชการ จังหวัด สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๓) ให้จัดส่งประเด็นการประชุมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เสนอต่อ นายกรัฐมนตรีล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้ตรงกับข้อเสนอของ คณะกรรมการฯ</p> <p>๑๗. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)</p> <p>(๑) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบแผน จำนวน ๗๙ โครงการ งบประมาณ ๒๗๓ ล้านบาท สำหรับโครงการที่ฝ่ายเลขาฯ มีความเห็นว่าไม่ควรสนับสนุน จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีมติอนุมัติในหลักการ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกันหารือกับสำนักงบประมาณเขต พื้นที่ ในการปรับโครงการให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด</p> <p>(๒) ที่ประชุมได้รับทราบโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณี ไม่กระทบแผน รวมถึงโครงการเดิมที่ก่อนหน้านี้ผูกพันไม่ทันภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการเหล่านี้ คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีมติให้เสนอ นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อขอผ่อนผันการผูกพันถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และในกรณีโครงการเดิมตามแผนที่ได้รายงาน มาแล้วไม่ครบหรือมีโครงการเดิมที่ยังไม่ได้รายงานให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งจะนำโครงการ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ ลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>ทุกจังหวัด/ สำนักพัฒนา และส่งเสริมการ บริหารราชการ จังหวัด สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ การกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p>๑. การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสำรวจกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทาน โดยสามารถแยกเป็น ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นรายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท มีตัวเลขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องปรับข้อมูลทุก ๑๕ วัน</p> <p>๒. การขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเพื่อจำหน่ายสินค้า</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย</p> <p>๓. การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยการเดินสำรวจ</p> <p>ในวันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) กรมที่ดินได้เชิญเจ้าพนักงานที่ดินทุกจังหวัด มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำหรับกรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดินที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>(๑) การกำจัดผักตบชวา มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง) กำกับดูแล กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้จัดทำข้อมูล (Power Point) เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทราบ</p> <p>(๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี โดยให้ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Power Point แยกเป็น Demand และ Supply เพื่อสามารถใช้ประเมินสถานการณ์ได้</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>กรมที่ดิน</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง) / กรมการปกครอง/ กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๓) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มอบหมายให้ รongปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำ แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นระบบเช่นเดียวกับการกำจัด ผักตบชวา แล้วนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทราบ</p> <p>(๔) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และ ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ให้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมด้วย</p> <p>(๕) ให้กรมที่ดินลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน นายทุน/ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน เช่น การรับบุตรหลานของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าทำงาน หรือ บริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็น เส้นทางสัญจร ทั้งนี้ ให้ประสานข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วย</p> <p>(๖) ให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วย รวบรวม และจัดการรับ - ส่งหนังสือราชการให้เป็นระบบ และ แจกจ่ายให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๗) ให้ทุกหน่วยงานร่างหนังสือราชการให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และง่ายต่อการปฏิบัติ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านพัฒนาชุมชน) /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กรมที่ดิน</p> <p>กองกลาง สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>การหารือข้อราชการสำคัญ และการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>แนวทางการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>(๑) กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย และได้สั่งการไปยังส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด ให้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ สำหรับในระดับจังหวัดมอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นเลขานุการคณะทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ทุกจังหวัด/ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย /กองสารนิเทศ สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>- เชิงรุก คือ ให้จังหวัดดำเนินการตามโครงการสำคัญ โดยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๓ - ๔ เรื่อง</p> <p>- เชิงรับ ให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยติดตามข่าวสารสำคัญ หรือประเด็นที่สื่อมวลชนหรือประชาชนให้ความสนใจ โดยให้ทำงานสนับสนุนคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกกระทรวง เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที</p> <p>(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการทำงานในด้านปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) โดยจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจแล้ว</p>	
เรื่องอื่นๆ	<p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสุวิทย์ สุธงกุฏ) ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการฝังกลบขยะในบางพื้นที่ได้ดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดวางระบบและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่ช่วยเหลือ กำกับดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ</p> <p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนรภัทร ปลอดภัย) ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(๑) โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะตามโครงการดังกล่าว</p> <p>(๒) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจะมอบอำนาจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ การเก็บการขน อย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานในการขอตั้งงบประมาณ</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /ทุกจังหวัด</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ซึ่งสามารถกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการขยะให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>(๓) การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินจ่ายขาดสะสม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบข้อบัญญัติและข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๕๙ ให้ประชาชนได้ทราบ จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อรวบรวม และประมวลข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยจะต้องรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และจะต้องส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อไป</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ , ๕๐๕๒๓